



ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๕๑๖๖

ศาลากลางจังหวัดแพร่  
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปิดการเรียนการสอน  
ในวันที่ ๑๖ มกราคม (วันครู) ของทุกปี

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองแพร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว ๒๖๙๐ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘

ด้วยคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้  
วันที่ ๑๖ มกราคม ของทุกปี เป็นวันครู และให้กระทรวงศึกษาธิการสั่งการให้เด็กและครูหยุดในวันดังกล่าวได้  
เพื่อประกอบพิธีระลึกถึงคุณบูรพาจารย์และเพื่อส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครูและประชาชน

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า ปัจจุบันพนักงานครูในโรงเรียนสังกัด  
เทศบาลได้ถือปฏิบัติตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการในการจัดกิจกรรม วันที่ ๑๖ มกราคม (วันครู) ของทุกปี  
กรณี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  
๒๕๔๒ กำหนดให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นสถาบันพัฒนาเด็กปฐมวัยและเป็นสถานศึกษาเช่นเดียวกับโรงเรียน  
เพื่อเป็นเกียรติครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ด้านการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถือปฏิบัติ  
ตามประเพณีที่ตงามของวิชาชีพครู จึงพิจารณาให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปิดการเรียนการสอนในวันที่ ๑๖ มกราคม  
(วันครู) ของทุกปี เพื่อจัดกิจกรรมในวันครู รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป สำหรับอำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่  
ทราบและดำเนินการด้วย

ขอแสดงความนับถือ

  
(นายรัชชัย เลียงประเสริฐ)

ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐-๕๕๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๑๒



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่  
เลขที่ 5671  
วันที่ 21 ธ.ค. 2558  
เวลา .. น.

ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว ๒๖๙๐

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา กทม. ๑๐๓๐๐

๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปิดการเรียนการสอนในวันที่ ๑๖ มกราคม (วันครู) ของทุกปี

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ เห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้วันที่ ๑๖ มกราคม ของทุกปี เป็นวันครู และให้กระทรวงศึกษาธิการสั่งการให้เด็กและครูหยุดในวันดังกล่าวได้ โดยจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๐ เพื่อประกอบพิธีระลึกถึงคุณบูรพาจารย์ และเพื่อส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครูกับประชาชน ซึ่งรูปแบบการจัดงานวันครูในปัจจุบันจะมีกิจกรรม ๓ ประเภทหลัก ได้แก่ กิจกรรมทางศาสนา พิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และกิจกรรมเพื่อความสามัคคีระหว่างผู้ประกอบอาชีพครู และระหว่างครูกับประชาชน

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิจารณาแล้วเห็นว่า ปัจจุบันพนักงานครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลได้ถือปฏิบัติตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการในการจัดกิจกรรม วันที่ ๑๖ มกราคม (วันครู) ของทุกปี กรณีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๔ และมาตรา ๑๘ กำหนดให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และเป็นสถานศึกษาเช่นเดียวกับโรงเรียน โดยมีครูผู้ดูแลเด็กและครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทำหน้าที่หลักด้านการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประกอบกับปัจจุบันผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นครูผู้ดูแลเด็ก ซึ่งเป็นข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น และได้รับการยอมรับความเป็นครูเช่นเดียวกับพนักงานครูในโรงเรียนเทศบาล ดังนั้น เพื่อเป็นการให้เกียรติครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ด้านการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถือปฏิบัติตามประเพณีที่ดั่งงามของวิชาชีพครู เช่นเดียวกับพนักงานครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พิจารณาให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปิดการเรียนการสอนในวันที่ ๑๖ มกราคม (วันครู) ของทุกปี เพื่อจัดกิจกรรมในวันครู ประกอบด้วย ๓ ประเภทหลัก ได้แก่ กิจกรรมทางศาสนา พิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ และกิจกรรมเพื่อความสามัคคีระหว่างผู้ประกอบอาชีพครู และระหว่างครูกับประชาชน โดยให้ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดกิจกรรมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด หรือเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวกับหน่วยงานอื่นที่จัดขึ้นได้ตามความเหมาะสม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายจรัสวัฒน์ ชื่นโกสุม)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักประสานและพัฒนากิจการศึกษาท้องถิ่น

ส่วนส่งเสริมการศึกษานอกระบบและพัฒนากิจกรรมเยาวชน

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๓๗ โทรสาร ต่อ ๕๓๔๖